

Số: /BC-UBND

Phú Tiến, ngày tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thực hiện công tác dân vận tháng 7 năm 2023**

Kính gửi: Phòng Nội vụ huyện Định Hóa.

Thực hiện Công văn số 516/UBND-NV ngày 13/02/2023 của UBND huyện Định Hóa về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả dân vận của cơ quan hành chính nhà nước. Ủy ban nhân dân xã Phú Tiến báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận Tháng 7 năm 2023 như sau:

**I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN**

**1. Tình hình chung**

Tháng 7/2023, tình hình kinh tế - xã hội của xã phát triển ổn định các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh - quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tư tưởng của đại bộ phận nhân dân nhìn chung ổn định, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và đảng viên được cấp Ủy quan tâm; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Qua đó tạo sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước.

**2. Kết quả tham mưu cho cấp Ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận**

UBND xã tổ chức họp cơ quan định kỳ nhằm báo cáo kết quả hoạt động trong tháng, triển khai nhiệm vụ tháng tiếp theo và để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan. Đồng thời, lồng ghép tiếp tục triển khai, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận.

Thực hiện tiếp công dân thường xuyên: Tháng 7/2023 tổ chức tiếp công dân định kỳ. UBND xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn giải quyết, trong tháng 7 UBND xã không có đơn thư nào được gửi đến.

**3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo về công tác dân vận**

Tiếp tục thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể

chính trị - xã hội tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên thực hiện công tác dân vận và các phong trào của địa phương.

#### **4. Kết quả thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước**

Tiếp tục thực hiện tốt việc triển khai, tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” (Nghị quyết số 25-NQ/TW); Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 07/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chương trình phối hợp số 03-CTr/BDVTW-BCSĐCP, ngày 15/12/2021 của Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ về công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2026... Trong tháng 7 lãnh đạo UBND thực hiện công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

#### **5. Kết quả thực hiện công tác dân vận của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội**

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua... gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Đóng góp tích cực vào việc cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong từng lĩnh vực của cuộc sống; tham gia giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền, nhất là ở cơ sở, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức, tập hợp đoàn viên, hội viên; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quan tâm thực hiện. Công đoàn phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức chương trình gặp mặt đầu rằm cơ quan kỷ niệm 22 năm ngày gia đình Việt Nam.

#### **6. Kết quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số**

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, Kết luận số 65-KL/TW của Bộ chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 04/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2025,

định hướng đến năm 2030”. Công tác dân tộc, tôn giáo, các chính sách dân tộc được triển khai toàn diện, trên địa bàn xã không có hoạt động tôn giáo.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Kết quả đạt được**

Công tác Dân vận đã được cấp Ủy, Chính quyền tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả. Khối dân vận đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp Ủy trong quá trình tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền vận động quần chúng, đưa Quy chế thực hiện dân chủ vào cuộc sống.

Phát huy tốt dân chủ trong sinh hoạt cộng đồng, tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội. Các chỉ tiêu cơ bản về KT-XH, ANQP, đời sống vật chất và tinh thần của đại đa số nhân dân luôn giữ ở mức ổn định.

### **2. Hạn chế và nguyên nhân**

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác Dân vận chưa được tiến hành thường xuyên.

Chưa quan tâm nhiều đến công tác dân vận, cán bộ dân vận chủ yếu là kiêm nhiệm.

### **3. Bài học kinh nghiệm**

Tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội về công tác dân vận, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính quyền vào đời sống nhân dân.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 8 /2023**

**1.** Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

**2.** Phát huy vai trò người đứng đầu trong việc tổ chức học tập, quán triệt, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và quần chúng nhân dân đối với công tác dân vận chính quyền và quy chế công sở.

**3.** Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ và công tác dân vận chính quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục rà soát, sửa đổi nội quy, quy chế làm việc của cơ quan phù hợp với tình hình mới và quy định của cấp trên.

**4.** Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch các thủ tục hành chính và hoạt động của UBND xã.

**5.** Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, công tác dân vận chính quyền; tổ chức sơ, tổng kết để rút kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có biện pháp chấn chỉnh đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chưa tốt.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân vận tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Phú Tiến./.

***Nơi nhận:***

- Phòng Nội vụ;
- TT Đảng uỷ;
- TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- UBMTTQ và các đoàn thể xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Tuấn Sơn**